



Hà Nội, 13 tháng 10, 2016

Về việc: Công bố Kế hoạch Phục hồi Hạn hán và Xâm nhập mặn của Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm *Ngày Quốc tế về Giảm nhẹ Thiên tai (IDDR)*, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và Liên hợp quốc tại Việt Nam mong muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất của chúng tôi tới tất cả các đối tác nhân đạo vì sự hỗ trợ chủ động cho các nỗ lực cứu trợ để ứng phó khẩn cấp với tình trạng hạn hán nghiêm trọng ảnh hưởng tới hơn 2 triệu người trong năm qua.

Vào ngày 26 tháng 4 năm 2016, Chính phủ Việt Nam và Liên hợp quốc đã cùng công bố Kế hoạch Ứng phó khẩn cấp Hạn hán và Xâm nhập mặn 2016/17 với lời kêu gọi 48,5 triệu USD để giải quyết các nhu cầu thiết yếu trước mắt. Kể từ đó, 26,4 triệu USD, tương đương với hơn 54% đã được huy động từ các nguồn của chính phủ và ngoài chính phủ để thực hiện các can thiệp cứu người trong lĩnh vực nước sạch, vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường, dinh dưỡng, y tế, an ninh lương thực và sinh kế.

Trong bối cảnh các hoạt động cứu trợ đang kết thúc, cần có những hành động để giải quyết các thách thức về phục hồi hạn hán trong ngắn, trung và dài hạn, cũng như tăng cường khả năng chống chịu của các cộng đồng bị ảnh hưởng. Để đạt được mục đích đó, chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một **Kế hoạch Phục hồi hạn hán tổng hợp**. Bản kế hoạch, như đính kèm ở đây, là kết quả của quá trình tham vấn rộng rãi với các chuyên gia kỹ thuật của trung ương và địa phương, Liên hợp quốc, Chữ thập đỏ và các tổ chức phi chính phủ. Bản kế hoạch đưa ra hướng dẫn quan trọng và xác định đầu tư ưu tiên để đảm bảo sự phục hồi bền vững, đặc biệt cho các nhóm dễ tổn thương nhất.

Với tinh thần chủ đề của *Ngày quốc tế về Giảm nhẹ Thiên tai* năm nay là "Chia sẻ câu chuyện về cuộc sống trong thiên tai", chúng tôi xin trân trọng kính mời tất cả các quý vị chia sẻ và thúc đẩy các thực tiễn phục hồi tốt nhất giúp giảm nhẹ rủi ro thiên tai và xây dựng lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và hành động của quý vị trong việc thực hiện Kế hoạch Phục hồi Hạn hán.



Kính thưa
Ông Nguyễn Xuân Cường
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT



Bà Pratibha Menta
Điều phối viên trưởng LHQ tại Việt Nam